

ข่าวสด

🏠 บอลโลก ▾ ข่าวด่วน เต้นออนไลน์ ประเด็นร้อน ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสกรอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ

หน้าแรก > บันเทิง > "ไมค์" ปิดทางรัก "ปุกลูก" แจ่มคุยสาวในวงการ

บันเทิง

“ไมค์” ปิดทางรัก “ปุกลูก” แจ่มคุยสาวในวงการ พร้อมเปิดเมื่อนั้นใจ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 - 18:20 น.

🔗 1.6K SHARES

Facebook 1.6K

Twitter

Google+

LINE



“ไมค์” ปิดทางรัก “ปุกลูก” แจ่มคุยสาวในวงการ พร้อมเปิดเมื่อนั้นใจ

วันที่ 20 ส.ค. ที่ ลานโปรโมชั่น ดี ชั้น 1 เซ็นทรัลเวสต์เกต “ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี” พระเอกหนุ่ม มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ‘โครงการ Healthy Digitaly เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรีอง’ และให้สัมภาษณ์หลังมีข่าว “ปุกลูก-ฝนทิพย์” นางเอกสาว พาเราเข้ากลุ่มซูเปอร์สตาร์สาว “อ้อม-พัชราภา” จนหลายคนจับสังเกตุว่า หรือกำลังคบกับสาวปุกลูกอยู่หรือไม่? พร้อมอัปเดตงานละครหลังหายจากหน้าจอ ไปสักพักหนึ่ง



ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี

ผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดเหมือนปูกุล พวกเราไปเข้ากลุ่มที่มี อัม-พัชราภา พระเอกหนุ่มเผยว่า “จริงๆ ผมรู้จักพี่ชาย-อานันท์วิป เขานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ ผมไปวันเกิดเขาทุกปีอยู่แล้ว พี่ชายเขาก็ชวนเข้ากลุ่ม”

หลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของเรากับปูกุล

“เป็นเพื่อนที่ดีคนนึง คบแล้วเราพัฒนาขึ้นในบางส่วน กับข่าวที่ออกมาว่าเราสองคนกำลังก๊อกรักกัน คงเห็นภาพว่าไปด้วยกันบ่อยครับ ตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุด ต่างคนต่างทำงาน เขาก็ทำงานหนัก ผมก็เป็นช่วงสร้างตัว ไฟล์ทำงานก่อน”



อยู่เฟรมเดียวกัน แต่คนละมุม

เวลามีข่าวก๊อกรักกัน แล้วพอไปเจอพวกพี่ๆ เขามีแซวเราไหม

“เห็นมีพี่อ้อม-สกาใจ เข้ามาแซวในไอจี ว่าทำไมไม่นั่งข้างกัน คือเขานั่งตรงข้ามกันอยู่แล้ว(หัวเราะ) ไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากมีความรัก แต่เราทำงานในวงการมา 4-5 ปีแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่ยากทำ อยากมีหนัง อยากพัฒนาตัวเอง เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรัก ถ้ามีเข้ามาก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ ส่วนสเปกผมไม่มีนะ ตอนเด็กๆ เคยมี และเคยมีแฟนตามสเปกหลายคนแต่สุดท้ายก็เลิกกัน ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับสเปกที่เราตั้งไว้”

ก่อนหน้านี้ปูกุลบอกว่าก็มีคนคุยๆ อยู่ แต่ยังไม่อยากเปิดเผย และพอมีข่าวว่าคงเราไปร่วมงาน อัม พัชราภา คนเลยโฟกัสว่าไม่คบหนุ่มคนนั้นไหม

“ไม่ใช่หรอกมั้งจริงๆ เขาก็เป็นสาวฮอตนะ เวลาไปไหนก็มีหนุ่มๆ มาชอบเยอะเยอะ”



ร่วมโต๊ะอาหารพร้อมแก๊ง อัม พัชราภา

ปิดประตูสานความสัมพันธ์เลยใช่ไหม

“ใช่ เป็นเพื่อนกันไปก่อน”

พอคนพุ่งเข้ามาที่เรา แบบนี้ทำให้ฮึดอัดในความสัมพันธ์ทั่วไปกับปุกลูกไหม เพราะคนจับตาเป็นพิเศษ

“ไม่ฮึดอัดครับ จริงๆ ผู้ชายก็มีเพื่อนผู้หญิงได้ ผู้หญิงก็มีเพื่อนสนิทผู้ชายได้ เล่นกันปกติ และคงไม่ทั้งระยะห่างอะไร คงธรรมชาติ ปกติเลยครับ เจอหน้ากันก็ถ่ายรูปเล่นกันเหมือนเพื่อนธรรมดา”

แบบนี้จะทำให้สาวในอนาคตของเรา จะไม่กล้าเข้ามาไหม

“คือถ้ามีเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดอะไร แต่วันนี้ยังคงๆ อยู่ครับ ก็มีคุยอยู่บ้าง แต่ไม่บอกว่าเป็นในหรือนอกวงการ ความลับครับ(ยิ้ม)”



ชะภาพคู่แบบคู่ๆ

มันใจแล้วพร้อมเปิดตัวเลยไหม

“ใช่ สมัยนี้ถ้ามีแฟนก็เปิดตัวได้อยู่แล้ว แต่ขอให้มันใจก่อน มันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่อยู่ด้วยกัน ให้พิสูจน์ก่อน กลัวว่าเปิดแล้ว ถ้าเลิกกัน คือเราเป็นผู้ชายมันไม่เป็นไร แต่เขาผู้หญิงเขาจะเสียหาย เอาไว้ให้มันใจก่อนค่อยเปิดตัวครับ”

แต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหม ว่าเป็นสาวในวงการ

“ไม่ปฏิเสธครับ(หัวเราะ) เต็มพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกครับ ถามเรื่องงานดีกว่า(ยิ้ม)”